



WWW.IEKS.COM

Địa chỉ : New Broad Street House,
35 đường New Broad, London, Vương quốc ANh, EC2M 1NH

Điện thoại : 400 842 4229
Email : support@ieks.com





WWW.IEXS.COM

Nội dung

Table of Content

—
Về IEXS
04-05

—
Sản phẩm/ Thanh toán bù trừ
10-11

—
Giải thưởng
17

—
Pháp lý & Giấy phép/ Quỹ an toàn
06-07

—
Tài khoản tiêu chuẩn
12-13

—
Liên hệ với chúng tôi
18-19

—
Tính năng
08-09

—
Hệ thống giao dịch
14-16



Công ty được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm kinh nghiệm. Chúng tôi có nhiều nguồn lực và khách hàng khắp nơi trên thế giới; các chuyên gia của chúng tôi nỗ lực xây dựng công ty thành một trong những nền tảng hàng đầu về giao dịch điện tử đa tài sản và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ tốt nhất.

IEXS, trước đây là Integrated Exchange Securities (IEXS), là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia, được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia thành thạo với hơn 20 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp giao dịch điện tử đa tài sản trên toàn cầu và các dịch vụ thanh toán bù trừ. Công ty cũng môi giới cổ phiếu, giao dịch quyền chọn, trái phiếu, ngoại hối, hợp đồng tương lai và quỹ.

IEXS LLC là một phần của IEXS Group, có văn phòng tại London, Hong Kong, Thành phố New York, Dubai, Úc, Saint Vincent và Đảo British Virgin. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ về chứng khoán, quỹ phòng hộ, quản lý văn phòng gia đình, môi giới, thẩm định bảo hiểm, năng lượng, khai thác mỏ, giáo dục và bất động sản.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn khi giao dịch trên thị trường tài chính thế giới. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với sự tận tâm, đảm bảo giao dịch không gặp trục trặc và hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. Hãy tham gia ngay cùng hàng chục nghìn người đã giao dịch với IEXS trên toàn thế giới và trải nghiệm giao dịch trực tuyến với tiêu chuẩn cao nhất.

IEXS tích hợp các giải pháp tiên tiến cho các sản phẩm và dịch vụ giao dịch khác nhau. IEXS nhằm tới mục tiêu trở thành hệ thống Chứng khoán trao đổi tích hợp, Giải pháp trao đổi tích hợp, Tín hiệu trao đổi tích hợp.



IEXS LLC-SV

IEXS LLC (SV) – Địa chỉ văn phòng đã đăng ký tại First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines với số quy định là 282 LLC 2020.



Công ty TNHH Vision Integrated Exchange - Anh

VIEXS (Anh) Dành cho khách hàng chuyên nghiệp – Công ty TNHH Vision Integrated Exchange được quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) số tham chiếu 923324.



IEXS GLOBAL PTY LTD -AUS

CÔNG TY TNHH IEXS GLOBAL PTY (Úc) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC), Số Giấy phép: 001301063.



IEXS LLC-Canada

IEXS LLC (Canada) – Chúng tôi có nghĩa vụ báo cáo với FINTRAC về các hoạt động kinh doanh mà chúng tôi đã đăng ký. Số quy định là M20968386.



SECURITIES COMMISSION OF THE BAHAMAS

IEXS GLOBAL LTD (BAH)

IEXS GLOBAL LTD. có địa chỉ đăng ký là 2nd Floor, Unit C, Suite C, Nassau - New Providence và có giấy phép kinh doanh do Bộ Tài chính Bahamas cấp với số Annual-20094341.

PHÁP LÝ & GIẤY PHÉP

LEGAL & LICENSING

QUỸ AN TOÀN

FUND SAFETY

✓ Quỹ tách biệt

Để bảo vệ tiền của bạn bằng mọi cách, chúng tôi sử dụng chính sách quỹ tách biệt. Điều này có nghĩa là tiền của bạn được lưu trữ riêng biệt với quỹ của công ty. Qua đó đảm bảo rằng tiền của bạn không được sử dụng như tài nguyên của IEXS cũng như không gây quỹ cho các hoạt động của chúng tôi - nó chỉ dành riêng cho các giao dịch của bạn. Vậy việc này có ý nghĩa gì với bạn? Nếu giả sử IEXS không may xảy ra điều gì đó thì tiền của bạn vẫn sẽ luôn an toàn, vì nó không liên quan gì đến tài chính của chính IEXS.

✓ Quy tắc nạp tiền và rút tiền an toàn

Vì việc nạp và rút tiền từ tài khoản thực yêu cầu xác nhận qua email, không ai có thể truy cập vào tài khoản của bạn ngoại trừ chính bạn. Điều này cũng yêu cầu bạn sử dụng cùng thông tin chi tiết thanh toán khi nạp và rút tiền. Do đó, IEXS sẽ không chuyển tiền của bạn cho bên thứ ba trái phép dưới bất kỳ trường hợp nào.

✓ Bảo hiểm tài khoản

IEXS luôn đặt sự an toàn của tiền khách hàng lên hàng đầu. Tất cả các khách hàng mở thành công tài khoản tại IEXS sẽ tự động được bảo hiểm tài khoản lên tới 500.000 USD, bảo đảm bởi Tập đoàn bảo hiểm Besso. Chính sách số B0595MN

✓ Chứng chỉ SSL

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL để bảo vệ tất cả dữ liệu bạn nhập trên trang web của chúng tôi. SSL, hay Lớp cổng bảo mật (Secure Sockets Layer), là một giao thức cho phép sự liên lạc an toàn giữa bạn và các trang web của chúng tôi. Nhờ đó, thiết bị của bạn tạo được sự tin cậy với máy chủ của chúng tôi dựa trên các tiêu chí độc nhất cho phép máy chủ của chúng tôi xác định khi nào là chính bạn đang gửi thông tin hoặc khi ai đó đang cố ý xâm phạm bằng cách giả danh tính bạn, sửa đổi dữ liệu mà bạn sẽ gửi. SSL bảo vệ an toàn cho dữ liệu và tài khoản của bạn.

✓ Bảo vệ nâng cao

Môi trường kỹ thuật của IEXS được giám sát 24/7 bởi nhóm các kỹ sư công nghệ an toàn và chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn cao. Chúng tôi đã thiết lập và duy trì mức độ bảo vệ cao nhất, vì vậy rất khó xảy ra mất mát, hư hỏng dữ liệu hoặc các sự cố kỹ thuật khác.

✓ Hợp tác với các ngân hàng quốc tế hàng đầu

Để cải thiện hơn nữa tính bảo mật của tiền, IEXS chỉ gửi tiền của khách hàng vào các ngân hàng hàng đầu thế giới (Ngân hàng Barclays của Anh và Ngân hàng United của Singapore).

Tính năng

FEATURING

01

Nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu

IEXS cung cấp dịch vụ môi giới và thanh toán bù trừ cho cổ phiếu, chỉ số (DE30, EU50, HK50 và các chỉ số thị trường khác), năng lượng và kim loại, các cặp tiền tệ trên các thị trường phổ biến trên thế giới và truy cập trực tiếp vào các sàn giao dịch toàn cầu lớn và ngân hàng thanh khoản tốt nhất.

02

Tỷ lệ giao dịch mili giây

Tỷ lệ giao dịch khớp lệnh mili giây vượt 90%. Khi yêu cầu độ chính xác đến mili giây, hệ thống mạng có độ trễ cực thấp của chúng tôi cho phép bạn nhập và thoát giao dịch trong thời gian chính xác.

03

Giao dịch mở

Các hạn chế của giao dịch mở phù hợp với các chiến lược giao dịch đa dạng (bao gồm cả giao dịch tần suất cao). Với sự trợ giúp của giao dịch tự động, chiến lược giao dịch của bạn có thể khớp với lịch giao dịch của bạn

04

Giá mua giá bán tốt nhất

Sàng lọc các báo giá tốt nhất và tệ nhất trong điều kiện thị trường ổn định và đạt được giá tốt nhất thông qua công nghệ trao đổi đa chiều của chúng tôi, cho phép bạn dễ dàng tận hưởng lợi thế giao dịch.

05

Bảo vệ số dư âm

Các khách hàng bán lẻ được trang bị tính năng bảo vệ số dư âm để cải thiện giao dịch của bạn, cũng như hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi đảm bảo rằng khoản lỗ của khách hàng bán lẻ sẽ không vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Nếu số dư âm sau khi cắt lỗ, IEXS sẽ chịu số tiền liên quan và đưa số dư tài khoản về 0.

06

Tín hiệu giao dịch và sao chép giao dịch

MetaTrader 4 có thể tự động sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch khác. Chọn nhà cung cấp của bạn, đăng ký tín hiệu và để thiết bị đầu cuối (terminal) của bạn sao chép giao dịch của nhà cung cấp.

Thị trường tiền tệ

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Đây là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 4 nghìn tỷ đô la Mỹ, vượt qua bất kỳ thị trường dựa trên giao dịch nào.

Chỉ số (index)

Chỉ số là hình thức phổ biến nhất của CFD. IEXS có nhiều loại chỉ số toàn cầu để lựa chọn, bao gồm Chỉ số S&P 200 của Úc, Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh, Chỉ số E-mini S&P 500 của Mỹ và Chỉ số DJIA của Mỹ.

Kim loại và năng lượng

IEXS cung cấp cách tham gia linh hoạt và dễ dàng vào một số giao dịch hàng hóa phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm cả năng lượng và kim loại, tất cả đều có trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4/5 của bạn.

Chứng khoán

Single-share CFD của IEXS cho phép các nhà giao dịch giao dịch các công ty nổi tiếng nhất thế giới, giao dịch với hơn 30 CFDs có cổ phiếu vốn hóa lớn, với tốc độ khớp lệnh tuyệt vời và giá cả độc quyền.

Tiền kỹ thuật số

Cung cấp nhiều loại CFD tiền kỹ thuật số (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple) so với đồng đô la Mỹ, đem đến cho các nhà đầu tư các sản phẩm và trải nghiệm đa dạng.

S N P H M
PRODUCTS

THANH TOÁN BÙ TRỪ

CLEARING





TÀI KHOẢN TIÊU CHUẨN IEXS

Như một tài khoản giao dịch, tài khoản tiêu chuẩn IEXS có nhiều chức năng và điểm vượt trội, phù hợp để bắt đầu từ những nhà đầu tư mới làm quen cho đến những nhà giao dịch chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm nhất.

Sàn giao dịch truyền thống có nhiều hạn chế đối với nhà đầu tư, chẳng hạn như yêu cầu vốn cao và phí hoa hồng cao. Nhưng ngành giao dịch ký quỹ hiện đại đã thay đổi. IEXS thắt chặt hơn nữa các tiêu chuẩn ngành để cung cấp cho khách hàng của IEXS trải nghiệm giao dịch tuyệt vời nhất.

Nền tảng giao dịch	MT4/5	Quy tắc giao dịch tài khoản	STP
Tài khoản tiền tệ	USD	Chênh lệch tài khoản	từ 1.7
Đòn bẩy cao nhất	1:800	Mức cảnh báo ký quỹ	100%
Tiền nạp tối thiểu	200USD	Mức cắt lỗ ký quỹ	50%
Phí hoa hồng	—	Tối đa trạng thái lệnh của sản phẩm	không giới hạn
Khối lượng lô giao dịch tối thiểu	0.01 lô	Số lượng lô chờ tối đa	100 lô
Khối lượng lô giao dịch đơn tối đa	100 lô	Số lượng vị thế tối đa	không giới hạn

Metatrader 4

Thực hiện giao dịch ở mọi nơi

Nền tảng giao dịch điện tử MetaTrader hiện là phần mềm giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Nền tảng phù hợp cho cả người mới và người giao dịch có kinh nghiệm. MetaTrader được tin tưởng bởi các nhà giao dịch cá nhân cũng như các nhà môi giới giới thiệu lớn cũng như các tổ chức tài chính. Nền tảng cung cấp các công cụ giao dịch và phân tích tuyệt vời, đồng thời đủ linh hoạt để hỗ trợ các chiến lược giao dịch đơn giản đến rất phức tạp.



**INNOVATIVE
PROGRESSIVE
SUPPORTIVE**



MT4 Terminal

MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch chính thức dành cho mọi thiết bị di động. Nền tảng cung cấp tất cả những gì bạn cần để giao dịch thành công: bộ lệnh hoàn chỉnh, lịch sử giao dịch, biểu đồ tương tác, phân tích kỹ thuật và nhiều lựa chọn thiết bị di động được hỗ trợ nhất.



MT4 Di động

Các ứng dụng di động MetaTrader 4 cho phép giao dịch trên thị trường tài chính thông qua điện thoại thông minh và máy tính bảng hỗ trợ hệ điều hành iOS và Android. Các chức năng được cung cấp trên các phiên bản dành cho thiết bị di động bao gồm biểu đồ báo giá tương tác, bộ lệnh giao dịch đầy đủ và các công cụ phân tích phổ biến nhất, rất giống với phiên bản dành cho máy tính để bàn.



IEXS WebTrader

WebTrader là một nền tảng giao dịch trực tuyến cách tân được thiết kế dành cho những nhà giao dịch mới làm quen. Với giao diện được thiết kế để sử dụng trực quan, giao dịch trực tuyến trở nên rất đơn giản. Không cần tải xuống hoặc cài đặt bất cứ thứ gì, bạn có thể giao dịch từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới có kết nối Internet.



Metatrader 4/5 Thực hiện giao dịch ở mọi nơi

Ứng dụng di động MetaTrader của chúng tích hợp nhiều tính năng nâng cao của iPhone và iPad, ví dụ như trình chuyển đổi chế độ xem từ ngang sang dọc (chỉ cần xoay thiết bị). Ứng dụng di động MetaTrader cho phép giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể sử dụng chức năng này để tùy chỉnh bố cục, biểu đồ nâng cao và phân tích. Sử dụng ứng dụng di động MetaTrader của chúng tôi ngay để trải nghiệm tính linh hoạt không giới hạn mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc chất lượng khớp lệnh.



Báo giá thời gian thực



Giờ giao dịch miễn phí



Ba loại biểu đồ



Biểu đồ tương tác



30 chỉ báo kỹ thuật



Lệnh giao dịch khả dụng

GIẢI THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

OUR HONOUR

IEXS đã liên tục nhận được sự công nhận và giải thưởng từ các tổ chức có thẩm quyền, nổi bật thế mạnh của công ty về bảo mật quỹ, nền tảng kinh doanh và dịch vụ giao dịch, cũng như phản ánh triết lý dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm của công ty. Giải thưởng chủ yếu công nhận các nhà môi giới hoạt động tốt nhất trên toàn cầu và khu vực, trao thưởng cho các công ty cung cấp công nghệ giao dịch hàng đầu, giao dịch chi phí thấp, công cụ nghiên cứu thị trường toàn diện, chương trình giáo dục tiên tiến và dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới cho nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch.



Nhà môi giới công nghệ tài chính ngoại hối tốt nhất

Vào tháng 9 năm 2021, IEXS đã được trao giải thưởng "Nhà môi giới công nghệ tài chính ngoại hối tốt nhất ở Châu Âu năm 2020". Giải thưởng được trao sau khi tiến hành phân tích toàn diện các công ty hoạt động tốt nhất ở các thị trường khác nhau và là một trong những đánh giá hàng năm có thẩm quyền cũng như ảnh hưởng nhất trong ngành



Nhà môi giới công nghệ tài chính ngoại hối tốt nhất – Châu Á

Vào tháng 1 năm 2023, IEXS Securities đã giành được giải thưởng của cơ quan quản lý ngành - "Nhà môi giới công nghệ tài chính ngoại hối tốt nhất ở châu Á năm 2022". Chúng tôi là thương hiệu chiến thắng nổi bật trong đề cử này nhờ công nghệ giao dịch cạnh tranh và dịch vụ khách hàng đẳng cấp thế giới.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CONTACT US

Chúng tôi luôn có sẵn sàng những đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp túc trực suốt ngày đêm, Giải quyết tất cả các vấn đề cho bạn bất kể khi nào.

New Broad Street House

35 đường New Broad

London

Vương quốc ANH

EC2M 1NH

Điện thoại 400 842 4229

Email support@iexs.com

